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โครงการประชุมประจำเดือนองค์กรภาคประชาชน 

ประจำเดือน มกราคม 

 
ประเด็นในการมีส่วนร่วม 

- นายประเสริฐ พงษ์ธีรมิตร นายกเทศมนตรีเมืองบ้านไผ่ ได้แจ้งกับที ่ประชุมให้เฝ้าระวังเรื ่อง        
โรคไข้หวัดที่จะเกิดในหน้าหนาว และทางผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่นได้ฝากแสดงความขอบคุณมายังพี่น้องประชาชน
อำเภอบ้านไผ่ที่ได้ไปร่วมช่วยงานผูกเสี่ยวขอนแก่นที่ผ่านมา 

 

จำนวนของผู้มีส่วนร่วม 
   มีผู้เข้าร่วมประชุม จำนวน 120 คน  ประกอบด้วย คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล  พนักงาน

เทศบาล ประธานกรรมการชุมชน กรรมการชุมชน ประธานกรรมการพัฒนาสตรี กรรมการพัฒนาสตรีหน่วยงานภาครัฐ 
ภาคเอกชน และภาคีเครือข่ายในเขตเทศบาลเมืองบ้านไผ่ 
 

ผลจากการมีส่วนร่วม 
   เทศบาลเมืองบ้านไผ่ ได้กล่าวสรุปผลการดำเนินงานที่ผ่านมา และแจ้งประชาสัมพันธ์กิจกรรมต่างๆ

ของเทศบาลที่ดำเนินการเสร็จสิ้นแล้ว และที่ยังไม่ได้ดำเนินการ จึงขอให้ประชาชนได้มีส่วนร่วมในการพัฒนาเทศบาล 
ไปพร้อมกัน 

- นางกรองกาญจน์ ปัญญารัตนวงค์ หัวหน้าฝ่ายปกครอง เทศบาลเมืองบ้านไผ่ ได้แจ้งให้ให้ที่ประชุม
ทราบเกี่ยวกับ หน่วยเลือกตั้ง นายก อบจ. ในเขตเทศบาลเมืองบ้านไผ่มีทั้งหมด 34 หน่วย แต่หลังจากได้มีการสำรวจ 

 
 
 
 
 

วันที่  8  มกราคม  2568  เวลา 08.30 น. 
นายประเสริฐ  พงษ์ธีรมิตร นายกเทศมนตรีเมืองบ้านไผ่ เป็น 
ประธานในการประชุมคณะกรรมการชุมชน องค์กรเครือข่าย 
ในเขตเทศบาลเมืองบ้านไผ่ ตามโครงการประชุมประจำเดือน
องค์กรภาคประชาชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 
ครั้งที่ 3/2568 ประจำเดือน มกราคม 2568 เพ่ือเป็นการ
ประชาสัมพันธ์และแจ้งข้อมูลข่าวสารของเทศบาลฯให้กับ
คณะกรรมการชุมชน องค์กรภาคีเครือข่ายได้รับทราบ และ
เป็นเวทีในการรับฟังปัญหาและความต้องการของชุมชนใน
แต่ละพ้ืนที่รวมทั้งเป็นการชี้แจง  ตอบข้อซักถาม ติดตามการ
ดำเนินงานต่างๆตามภารกิจของเทศบาล ณ หอประชุม
ประชาเมืองไผ่ เทศบาลเมืองบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น 
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อีกครั้งจึงได้มีการเปลี่ยนสถานที่ตั้งหน่วยเลือกตั้งบางแห่งเพ่ือความเหมาะสม ดังนี้ 
1. หน่วยหน้าอาคารเรียน โรงเรียนบ้านเกิ้ง ย้ายไปที่ ศาลาชุมชนศรีบุญเรือง 
2. หน่วยหน้าเมรุ วัดโพธิ ์ชัย 2 หน่วย ย้ายไปที่ โรงเรียน ท.1 บริเวณ โรงอาหารและอาคาร

อเนกประสงค ์
3. หน่วยด้านทิศใต้ของศูนย์ตลาด 4 ย้ายไปที่ โรงเรียน ขก.10 บริเวณอาคารใหม่ท่ีพ่ึงสร้าง 
โดยในตอนนี้บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิได้พิมพ์เสร็จเรียบร้อยแล้วและได้ให้ทางไปรษณีย์ได้มีการนำส่งกับ

ทางเจ้าบ้านแล้ว เมื่อได้รับแล้วขอให้ตรวจสอบลำดับและสถานที่ในการไปใช้สิทธิเลือกตั้งให้เรียบร้อยเพื่อความ
รวดเร็วในวันเลือกตั้ง หากชื่อมีการตกหล่นสามารถมายื่นคำร้องขอเพ่ิมชื่อได้  

หากผู้ใดคิดว่าตนเองไม่สามารถมาใช่สิทธิเลือกตั้งได้สามารถแจ้งเหตุดังกล่าวได้ 2 รอบ คือ ก่อนวัน
เลือกตั้ง 7 วัน และ หลังวันเลือกตั้ง 7 วัน กับทางเทศบาลเมืองบ้านไผ่และทางออนไลน์ได้  

- นายธนาวุฒิ พาบุ ประธานชุมชนบ้านไผ่พัฒนา ได้สอบถามกับทางที่ประชุมเรื่องเงินกวาดขยะ 16 ชุมชน 
ของเดือนที่แล้วว่าจะรับได้เมื่อไร เพราะทางผู้ที่ทำหน้าที่ดังกล่าวของชุมชนได้มาขอเบิกแล้ว 

นายสัญญา โม้อ้อน ผู ้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ ่งแวดล้อม ได้แจ้งให้ทราบในเรื ่องนี ้ว่า                   
อยู่ในขั้นตอนเสนอฎีกาเบิกจ่ายไปที่กองคลังแล้ว โดยที่ครั้งนี้ล่าช้าเนื่องจากช่วงต้นเดือนที่ผ่านมาที่กำหนด             
ให้ทางชุมชนส่งรายงานเข้ามาติดกับวันหยุดยาวช่วงวันสิ้นปีและวันปีใหม่ โดยในครั้งต่อไปก็จะไม่ล่ าช้า               
เหมือนครั้งนี้แล้วเพราะไม่มีวันหยุดยาวช่วงต้นเดือนแบบครั้งนี้อีก 

- นายวันชัย สอนอินทร์ ประธานชุมชน บ.ข.ส. ได้สอบถามกับทางที่ประชุมเรื่องเจ้าหน้าที่รักษาความ
ปลอดภัยประจำหน่วยเลือกตั้งนายก อบจ. ว่าจะมีเจ้าหน้าที่ อปภร. หรือไม่ เพราะการเลือกตั้งครั้งก่อนไม่มี  

นายประเสริฐ พงษ์ธีรมิตร นายกเทศมนตรีเมืองบ้านไผ่ ได้แจ้งกับท่ีประชุมเรื่องนี้ว่าต้องหารือกันอีกที
เพราะตามระเบียบของ กกต. ในเรื่องนี้เกี่ยวกับเรื่องการเงินการคลังซึ่งจังหวัดเป็นผู้ควบคุม 
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สรุปรายงานผลการดำเนินงาน ตามโครงการประชุมประจำเดือนองค์กรภาคประชาชน  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568  

วันพุธที่  8  มกราคม 2568  เวลา 08.30 น. 
ณ หอประชุมประชาเมืองไผ่ เทศบาลเมืองบ้านไผ่ 

********************************************************************************** 

1. ข้อสั่งการ ข้อราชการ นโยบาย จังหวัดขอนแก่น/ แจ้งผลการดำเนินงานที่ผ่านมาของคณะผู้บริหาร 
   - นายประเสริฐ พงษ์ธีรมิตร นายกเทศมนตรีเมืองบ้านไผ่ ได้แจ้งกับที ่ประชุมให้เฝ้าระวังเรื ่อง        

โรคไข้หวัดที่จะเกิดในหน้าหนาว และทางผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่นได้ฝากแสดงความขอบคุณมายังพี่น้อง
ประชาชนอำเภอบ้านไผ่ที่ได้ไปร่วมช่วยงานผูกเสี่ยวขอนแก่นที่ผ่านมา 

 

ที่ประชุม... รับทราบ 
 

2. แนะนำพนักงานเทศบาลที่มาดำรงตำแหน่งใหม่ 
   - นายประเสริฐ พงษ์ธีรมิตร นายกเทศมนตรีเมืองบ้านไผ่ ได้ให้พนักงานเทศบาลที่มาดำรงตำแหน่ง

ใหม่ ได้แนะนำตัวกับที่ประชุมคือ นางอนงลักษ์ อุทธา ซึ่งได้ย้ายมาดำรงตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองคลัง                
จากเทศบาลตำบลเขาสวนกวาง เมื่อวันที่ 16 ธันวาคม 2567 

 

ที่ประชุม... รับทราบ 
 

3. เรื่อง กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2568 
- นางสาวอังคณา พันทาอามาตย์ รองปลัดเทศบาลเมืองบ้านไผ่ ได้แจ้งรายละเอียดเรื่องนี้ให้ที่ประชุม

ทราบดังนี้  
1. งานจะจัดใน วันเสาร์ที่ 11 มกราคม 2568 มีพิธีเปิดในเวลา 08.30 น. โดยมีรองนายก อบจ.

ขอนแก่น เป็นประธานในพิธีและนายกเทศมนตีเมืองบ้านไผ่เป็นผู้กล่าวรายงาน และรับชมการแสดงหลังพิธี
เปิดจากนักเรียนที่เข้าร่วมโครงการ 

2. กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติที่จัดโดยเทศบาลเมืองบ้านไผ่ มีทั้งหมด 9 ฐานกิจกรรม ประกอบด้วย   
ปาโป่งมหาสนุก, กล่องสุ่มหรรษา, โยนตะกล้าล่าขนม, บิงโก, โยนห่วง, ปาเป้า, โยนบอลเสี่ยงดวง, ขยะแลกขนม 
และฐานกิจกรรมนันทนาการ 

3. สำหรับเครื่องเล่นในงานครั้งนี้จะมี รถราง, รถไฟเล็ก, ม้าหมุน, บ้านลมและสปริงบอร์ด  
และขอฝากทางกองยุทธศาสตร์และงบประมาณและทางประธานชุมชนได้ช่วยประชาสัมพันธ์เชิญชวน

ให้เด็กในเขตเทศบาลได้มาเข้าร่วมกิจกรรมกันในวันดังกล่าว 
- นายวรพล ภัคสุขชัย รองนายกเทศมนตรีเมืองบ้านไผ่ ได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบเกี่ยวกับการแต่งกาย

ในวันดังกล่าวว่า ให้ใส่ชุดนักเรียนหรือนักศึกษาหรือหากมีชุดมาสคอตก็สามารถใส่มาได้ เพื่อให้เข้ากับธีม            
ของวันเด็กในปีนี้ที่เป็นสวนสนุก 

 

ที่ประชุม... รับทราบ 
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4. เรื่อง งานประเพณีบุญกุ้มข้าวใหญ่ของดีอำเภอบ้านไผ่ประจำปี 2568  
- นางสาวอังคณา พันทาอามาตย์ รองปลัดเทศบาลเมืองบ้านไผ่ ได้แจ้งรายละเอียดกิจกรรมเรื่องนี้ให้

ที่ประชุมทราบซึ่งจะจัดทั้งหมด 5 วัน ดังนี้ 
วันแรก วันเสาร์ที่ 18 มกราคม 2568 จะมีพิธีเปิดและขบวนแห่ โดยในขบวนแห่จะประกอบด้วย   

ป้าย, ธง, พานบายศรี, ปราสาทข้าว, นางรำ, ของดีประจำตำบล, กลองยาวมโหรี และรถพยาบาล โดยขบวน
ของเทศบาลเมืองบ้านไผ่จะอยู่ลำดับที่ 1 หลังขบวนเกียรติยศ  

ในขบวนมีผู ้เข้าร่วมไม่ต่ำกว่า 50 คน การแต่งกาย เสื ้อแขนยาวสีเหลือง ผ้าสะใบ ผ้าไหมหรือ
ผ้าขาวม้า ผ้าซิ่นมัดหมี่สีตามความเหมือสม ประกอบ 4 เพลง คือ เพลงบวงสรวงพระแม่โพสพ, เพลงบุญกุ้ม
ข้าวใหญ่และของดีอำเภอบ้านไผ่, เพลงดอกคูณเสียงแคน โดย 3 เพลงนี้ใช้ท่ารำเดิม และเพลงสาวอีสานรอรัก
ที่ไม่มีกำหนดท่ารำ 

- นายประเสริฐ พงษ์ธีรมิตร นายกเทศมนตรีเมืองบ้านไผ่ ได้มอบหมายเรื่องกลองยาวมโหรีให้กับทาง
โรงเรียน ท.1 เป็นผู้รับผิดชอบ สำหรับนางรำมอบหมายให้ นางละมัย ต่ายทรัพย์ ประธานชุมชนสมหวัง
สังวาลย์ เป็นผู้รับผิดชอบ  

โดยสำหรับรูปแบบของ ปราสาทข้าว ของดีประจำตำบล และภาพรวมของขบวน จะได้ให้ทางชุมชน
ได้ไปหารือร่วมกันและเสนอแนะเข้ามากับทางเทศบาลอีกที สำหรับค่าใช้จ่ายสามารถปรึกษาได้กับทางกอง
การศึกษา 

วันที่สอง วันอาทิตย์ที่ 19 มกราคม 2568 มีการประกวดธิดาบุญกุ้มขาวใหญ่ (อายุ 18 -25 ปี)  
และการแสดงอื่นๆ 

วันที่สาม วันจันทร์ที่ 20 มกราคม 2568 มีการประกวดจัดสำรับอาหาร (พาข้าวอีสาน), แข่งทำส้มตำ 
ส้มตำลีลา, กิจกรรมจำหน่ายสินค้า OTOP และประกวดสรภัญญะ 

วันที่สี ่วันอังคารที่ 21 มกราคม 2568 มีการประกวดร้องเพลงลูกทุ่ง 
วันที่ห้า วันพุธที่ 22 มกราคม 2568 มีการประกวดแข่งเต้นแอโรบิคและแม่ฮ้างมหาเสน่ห์ 
โดยกำหนดการวันและกิจกรรมต่างๆ ที่ได้แจ้งไปข้างต้นนั้นจะได้มีการไปประชุมหารือกับทางอำเภอ

เพ่ือความชัดเจนอีกครั้งและจะได้มีเชิญทางประธานชุมชุนมาร่วมกันรับทราบและหารือกันอีกครั้ง ภายในวันที่ 
10 มกรคาม 2568 

 

ที่ประชุม... รับทราบ 
 

5. เรื่อง กิจกรรมทอดผ้าป่าขยะ 
-นางสาวส ุปราณี เสถียรมงคล นักว ิชาการส ุขาภ ิบาลชำนาญการพิเศษ กองสาธารณะสุข              

และสิ่งแวดล้อมได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบเกี่ยวกับกิจกรรมดังกล่าว โดยจะได้มีการนำไปทอดในวันที่ 14 
มกราคม 2568 จึงขอเรียนเชิญทางชุมชนได้ร่วมกันร่วมบริจาควัสดุเหลือใช้ภายในบ้าน โดยชุมชนใดหรือผู้ใด
ต้องการให้ทางเทศบาลไปขนให้ สามารถแจ้งที่ LINE ททท. หรือเบอร์ของเทศบาลได้เลย โดยรับบริจาคตั้งแต่
วันนี้ถึง 13 มกราคม 2568 และขอให้ทางประธานชุมชนได้ส่งรายชื่อผู้ที่จะเข้าร่วมตามใบรายชื่อที่ส่งไป
พร้อมหนังสือเชิญ  

 

ที่ประชุม... รับทราบ 
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6. เรื่อง โครงการส่งเสริมคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุและผู้พิการ ปี 2568 
- นางสาวภัทราวรรณ เกิดพิทักษ์ หัวหน้าฝ่ายสังคมสงเคราะห์ รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกอง

สวัสดิการสังคม ได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบเก่ียวกับโครงการดังกล่าว 
โดยมีกลุ่มเป้าหมายเป็นผู้สูงอายุและผู้พิการชุมชนละ 2 ท่าน ซึ่งจะเป็นผู้สูงอายุทั้งคู่ ผู้พิการทั้งคู่หรือ

ผู้สูงอายุและผู้พิการอย่างละคนก็ได้ ที่ทางชุมชนเห็นว่าสามารถเดินทางมาร่วมโครงการได้ 
โดยเป็นการอบรมจากทีมวิทยากรของโรงพยาบาลบ้านไผ่ ในเรื่องการส่งเสริมสุขภาพ การออกกำลัง

กาย การป้องกันความเสื่อมจากอายุ เป็นต้น  
สำหรับกำหนดวันเวลาที่แน่นอนแล้วนั้น หากทราบแล้วทางกองสวัสดิการจะได้ทำหนังสือและแบบ

ตอบรับให้กับทางชุมชน 
 

ที่ประชุม... รับทราบ 
 

7. เรื่อง เบี้ยยังชีพ 
- นางสาวภัทราวรรณ เกิดพิทักษ์ หัวหน้าฝ่ายสังคมสงเคราะห์ รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกอง

สวัสดิการสังคม ได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบเกี่ยวกับเรื่องนี้ โดยสำหรับในเดือนนี้จะเริ่มรับยืนยันสิทธิได้ตามปกติแล้ว 
โดยผู้ที่จะลงทะเบียนได้คือ ผู้สูงอายุที่เกิดก่อนวันที่ 1 กันยายน 2509 เนื่องจากการลงทะเบียนก่อน

ถึงกำหนดวันเกิดครบ 60 ปี ของตนเองนั ้นจะเกี ่ยวเนื ่องกับการขอจัดสรรงบประมาณเบี ้ยยังชีพจาก 
กรมบัญชีกลางและสำนักงบ เพราะเวลาที่ทางกองทำข้อมูลเพ่ือของบทางกรมและสำนักจะอ้างอิงข้อมูลจากใน
ระบบเบี้ยยังชีพว่า มีผู้สูงอายุหรือพิการจำนวนเท่าไร เพื่อที่จัดสรรงบประมาณได้เพียงพอ ถ้ามาลงหลังจาก
ทางกรมและสำนักจัดสรรมาให้แล้วนั ้นอาจทำให้งบประมาณไม่เพียงพอได้และต้องทำเรื ่องขอโอนงบ             
ในภายหลัง ซึ่งอาจไม่ทัน 

จึงขอประชาสัมพันธ์ให้ผู้สูงอายุที่เกิดก่อนในวันดังกล่าวได้มาลงทะเบียนล่วงหน้าไว้เพื่อให้ผู้มีสิทธิ
ได้รับเบี้ยยังชีพในระบบตามห้วงปีงบประมาณต่างๆ มีจำนวนที่ถูกต้องต่อไป 

และอีกเรื่องคือการย้ายที่อยู่ทั้งคนพิการและผู้สูงอายุหากได้มีการย้ายทะเบียนบ้านมาเทศบาลหรือ
ย้ายไป อปท.อื่น ขอให้ไปลงทะเบียนยืนยันสิทธิใหม่ ณ อปท. ที่ย้ายมาหรือย้ายไป เพื่อที่จะได้มีสิทธิรับเบี้ย
อย่างต่อเนื่อง เพราะถ้าไม่ไปลงสิทธิจะขาดและไม่ได้รับเบี้ยย้อนหลังในเดือนที่ขาดสิทธิไป 

สำหรับเอกสารที่ใช้จะมี แบบลงทะเบียน สำเนาบัตรประชาชน สำเนาทะเบียนบ้าน และสำเนาหน้า
บัญชีธนาคาร โดยเอกสารที่เป็นสำเนาให้เซ็นสำเนาถูกต้องประกอบทุกฉบับ หากเป็นคนพิการให้เปลี่ยนจาก
บัตรประชาชนเป็นบัตรผู้พิการแทน โดยหากกรอกข้อมูลและมีเอกสารประกอบครบแล้วสามารถให้ผู้อื่นนำมา
ยื่นแทนให้ได้เช่นกัน 

กรณีจะให้นำเบี้ยเข้าบัญชีผู้ดูแลหรือลูกหลานจะต้องมีหนังสือมอบอำนาจซึ่งสามารถมาเอาแบบฟอร์ม
ที่กองสวัสดิการได้ ในส่วนของพยานในแบบฟอร์ม 2 คน ขอให้เป็นประธานชุมชน 1 คน และญาติพี่น้องหรือ
คนในชุมชนอีก 1 คน ที่ยืนยันได้ว่าผู้รับเบี้ยแทนเป็นลูกหลานญาติหรือผู้ดูแลจริง 

สำหรับข่าวเรื่องการปรับเบี้ยยังชีพขึ้นนั้นคาดว่าจะเป็นเรื่องจริงแต่ต้องรอประกาศที่แน่นอนอีกที 
แม้ว่าตามมติของคณะรัฐมนตรีจะมีมติให้ปรับแล้วก็ตามแต่ก็ต้องรอประกาศอย่างเป็นทางการก่อนอีกที 

และในปัจจุบันไม่มีการที่ผู้สูงอายุหรือผู้พิการต้องมายืนยันเป็นรายปีที่กองสวัสดิการแล้ว เนื่องจากมี
การตรวจสอบจากกรมการปกครองโดยตรงแล้ว 
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ที่ประชุม... รับทราบ 
 

8. เรื่องอ่ืน ๆ 
- นางกรองกาญจน์ ปัญญารัตนวงค์ หัวหน้าฝ่ายปกครอง เทศบาลเมืองบ้านไผ่ ได้แจ้งให้ให้ที่ประชุม

ทราบเกี่ยวกับ หน่วยเลือกตั้ง นายก อบจ. ในเขตเทศบาลเมืองบ้านไผ่มีทั้งหมด 34 หน่วย แต่หลังจากได้มีการสำรวจ
อีกครั้งจึงได้มีการเปลี่ยนสถานที่ตั้งหน่วยเลือกตั้งบางแห่งเพ่ือความเหมาะสม ดังนี้ 

1. หน่วยหน้าอาคารเรียน โรงเรียนบ้านเกิ้ง ย้ายไปที่ ศาลาชุมชนศรีบุญเรือง 
2. หน่วยหน้าเมรุ วัดโพธิ ์ชัย 2 หน่วย ย้ายไปที่ โรงเรียน ท.1 บริเวณ โรงอาหารและอาคาร

อเนกประสงค ์
3. หน่วยด้านทิศใต้ของศูนย์ตลาด 4 ย้ายไปที่ โรงเรียน ขก.10 บริเวณอาคารใหม่ท่ีพ่ึงสร้าง 
โดยในตอนนี้บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิได้พิมพ์เสร็จเรียบร้อยแล้วและได้ให้ทางไปรษณีย์ได้มีการนำส่งกับ

ทางเจ้าบ้านแล้ว เมื่อได้รับแล้วขอให้ตรวจสอบลำดับและสถานที่ในการไปใช้สิทธิเลือกตั้งให้เรียบร้อยเพื่อความ
รวดเร็วในวันเลือกตั้ง หากชื่อมีการตกหล่นสามารถมายื่นคำร้องขอเพ่ิมชื่อได้  

หากผู้ใดคิดว่าตนเองไม่สามารถมาใช่สิทธิเลือกตั้งได้สามารถแจ้งเหตุดังกล่าวได้ 2 รอบ คือ ก่อนวัน
เลือกตั้ง 7 วัน และ หลังวันเลือกตั้ง 7 วัน กับทางเทศบาลเมืองบ้านไผ่และทางออนไลน์ได้  

- นายธนาวุฒิ พาบุ ประธานชุมชนบ้านไผ่พัฒนา ได้สอบถามกับทางที่ประชุมเรื่องเงินกวาดขยะ 16 ชุมชน 
ของเดือนที่แล้วว่าจะรับได้เมื่อไร เพราะทางผู้ที่ทำหน้าที่ดังกล่าวของชุมชนได้มาขอเบิกแล้ว 

นายสัญญา โม้อ้อน ผู ้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ ่งแวดล้อม ได้แจ้งให้ทราบในเรื ่องนี ้ว่า                   
อยู่ในขั้นตอนเสนอฎีกาเบิกจ่ายไปที่กองคลังแล้ว โดยที่ครั้งนี้ล่าช้าเนื่องจากช่วงต้นเดือนที่ผ่านมาที่กำหนด             
ให้ทางชุมชนส่งรายงานเข้ามาติดกับวันหยุดยาวช่วงวันสิ้นปีและวันปีใหม่ โดยในครั้งต่อไปก็จะไม่ล่ าช้า               
เหมือนครั้งนี้แล้วเพราะไม่มีวันหยุดยาวช่วงต้นเดือนแบบครั้งนี้อีก 

- นายวันชัย สอนอินทร์ ประธานชุมชน บ.ข.ส. ได้สอบถามกับทางที่ประชุมเรื่องเจ้าหน้าที่รักษาความ
ปลอดภัยประจำหน่วยเลือกตั้งนายก อบจ. ว่าจะมีเจ้าหน้าที่ อปภร. หรือไม่ เพราะการเลือกตั้งครั้งก่อนไม่มี  

นายประเสริฐ พงษ์ธีรมิตร นายกเทศมนตรีเมืองบ้านไผ่ ได้แจ้งกับท่ีประชุมเรื่องนี้ว่าต้องหารือกันอีกที
เพราะตามระเบียบของ กกต. ในเรื่องนี้เกี่ยวกับเรื่องการเงินการคลังซึ่งจังหวัดเป็นผู้ควบคุม 

 

ที่ประชุม... รับทราบ 
 
 
 
 
                                                                           (นายพงศ์ภูวิศ  เชื้อทอง) 
                                                                          นักพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ 

                                                               ผู้สรุปรายงานการประชุมประจำเดือนองค์กรภาคประชาชน 
                                                                                      เดือนมกราคม  2568 
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ภาพถ่ายการดำเนินงานโครงการประชุมประจำเดือนองค์กรภาคประชาชน  

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568 
วันพุธที่  8  มกราคม 2568  เวลา 08.30 น. 

ณ หอประชุมประชาเมืองไผ่ เทศบาลเมืองบ้านไผ่ 
********************************************************************************** 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

                     
                                                                            
                                                                              
                                                                             
 
 
 
                                                                            (นายพงศ์ภูวิศ เชื้อทอง) 
                                                                           หัวหน้าฝ่ายพัฒนาชุมชน 

                                                               ผู้สรุปรายงานการประชุมประจำเดือนองค์กรภาคประชาชน 
                                                                                      เดือนมกราคม  2568 
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